

ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและ ยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุดรธานี	ยุทธศาสตร์เทศบาลนครอุดรธานี	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของ การท่องเที่ยวที่เน้น คุณภาพและความยั่งยืน	เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโต ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มี มีเสถียรภาพและ การมีงานที่สมควร สำหรับทุกคน	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ซ์ การศึกษา การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไม่ซ์ โดยใช้ยึดหลักคุณธรรมและศักยภาพด้านที่ตั้ง ของจังหวัดอุดรธานีรองรับรับการเร่งเข้ม ทุกรูปแบบ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไม่ซ์ โดยใช้ยึดหลักคุณธรรมและศักยภาพด้านที่ตั้ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของศูนย์กลางไม่ซ์ ของอนุภาคอุ้งน้ำโขง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานการให้บริการที่ และ MICE CITY	กลยุทธ์ที่ 15 มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา ในระดับจังหวัดและ ระดับภาค กลยุทธ์ที่ 16 มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการ แข่งขันกีฬาประจำปี สู่การแข่งขันกีฬา ในระดับชาติ	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล สำนักการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล สำนักการศึกษา
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัด Event ที่ภาครัฐ และเอกชน หน่วยงาน เพื่อรองรับ MICE CITY	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล สำนักการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี	ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี	ยุทธศาสตร์เทศบาลนครอุดรธานี	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3	ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดที่ 7 โหล่มวลชนที่เข้มแข็งและชนบดยอมที่จะเข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาทักษะภาพการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง	ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างงรับพองชนคนและกระบวนการดำเนินงาน ให้เกิดการเข้าถึงความรู้ และแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการ	กลยุทธ์ที่ 25 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการเข้าถึงความรู้ และแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการ	การศึกษา พัฒนาระบบ และนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี	ยุทธศาสตร์ระดับภาค	ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด	ยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ	ยุทธศาสตร์ระดับตำบล	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	<p>หมวดที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ต่อยอดเชื่อมโยงการพัฒนา</p> <p>หมวดที่ 13 ตอบโจทย์การพัฒนา</p> <p>หมวดที่ 14 เศรษฐกิจ</p>	<p>เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้สังคม พร้อมรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม ให้เป็นสังคมที่เอื้ออำนวย และเป็นมิตรแห่งความสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม ให้เป็นสังคมที่เอื้ออำนวย และเป็นมิตรแห่งความสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 41 ส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาและนันทนาการ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 42 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 43 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์</p>	<p>สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด</p> <p>สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด</p> <p>สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด</p>

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี	ยุทธศาสตร์ที่ 5 เทศบาลนครอุดรธานี	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	หมวดที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน	เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง การอุปถัมภ์และยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่แพ้การกีฬา การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยได้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีรองรับการเจริญเติบโตแบบทุกขุมแบบ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาให้เมืองเป็นศูนย์กลางศิลปะ วัฒนธรรม วิถีปัญญาท้องถิ่น และศิลปะเชิงสร้างสรรค์	กลยุทธ์ที่ 66 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาอัตลักษณ์ชุมชน จนสามารถพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา สำนักงานจัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม สำนักงานสาธารณสุข
							กลยุทธ์ที่ 67 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากิจกรรมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งด้าน และร่วมสมัยจนเป็นเอกลักษณ์	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา สำนักงานจัดเทศบาล
							กลยุทธ์ที่ 68 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ผู้ประกอบการด้านศิลปะและ วัฒนธรรม สามารถดำเนินการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา สำนักงานจัดเทศบาล
							กลยุทธ์ที่ 2 การรับปรุงและพัฒนา ด้านอาคาร สถานที่ วัตถุประสงค์และโครงการบริหารจัดการ เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	อุตสาหกรรม และการโยธา	สำนักงานการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดอุดรธานี	ยุทธศาสตร์ที่ 6 เทศบาลนครอุดรธานี	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดที่ 13 ให้มีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองประชาชน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	ยุทธศาสตร์ที่ 77 มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม	การรักษาสภาพร่างกาย	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบภายใน กองช่าง สำนักการศึกษาศึกษา สำนักปลัดเทศบาล สำนักสาธารณสุข สำนักสาธารณสุข กองการแพทย์ กองสวัสดิการสังคม สำนักสาธารณสุข สำนักสาธารณสุข สำนักสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมสังคมและชุมชน คณะและชุมชน สังคมสงเคราะห์ การศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ระดับ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดอุดรธานี	ยุทธศาสตร์เทศบาลนครอุดรธานี	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารสังคมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองประชาชน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงปลอดภัยในวิถีชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	กลยุทธ์ที่ 96 พัฒนากาไรท์บริการด้านการทะเบียนและบัตร	บริการงานทั่วไป	กองทะเบียนราษฎร
			เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีประสิทธิภาพและ การมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงปลอดภัยในวิถีชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			กลยุทธ์ที่ 71 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บรายได้	บริการงานทั่วไป	สำนักคลัง
			เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและชุมชนมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย มีคุณภาพและ การมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงปลอดภัยในวิถีชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			กลยุทธ์ที่ 75 จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บรายได้	บริการงานทั่วไป	สำนักคลัง
			เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและชุมชนมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย มีคุณภาพและ การมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงปลอดภัยในวิถีชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			กลยุทธ์ที่ 92 ปรับปรุง พัฒนา และยกระดับระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน	บริการงานทั่วไป	กองสารสนเทศฯ
			เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีประสิทธิภาพและ การมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงปลอดภัยในวิถีชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			กลยุทธ์ที่ 93 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	บริการงานทั่วไป	กองสารสนเทศฯ
รวม	5	8	8	4	5	6	28	11	13